

TIỀN HẢI

Bảo đảm an toàn trong các khu cách ly



Nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly Trường Mầm non Nam Trung (Tiền Hải).

Ngày 4/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh qua xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho 85 trường hợp là người dân quê Tiền Hải trên 4 chuyến xe đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về cách ly tại khu cách ly tập trung Trường Mầm non Nam Trung đã phát hiện 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 4 trường hợp có địa chỉ tại xã Nam Thắng, 2 trường hợp ở xã Đông Hoàng, 1 trường hợp ở xã Nam Hưng. Hiện 7 trường hợp dương tính đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cách ly, điều trị. Điều tra, xác minh các trường hợp liên quan đến 7

trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có 12 trường hợp F1, 2 trường hợp F2, 4 trường hợp F3. Đã tiến hành phong tỏa 3 gia đình gồm 5 nhân khẩu tại địa bàn thôn Bạch Long, xã Đông Hoàng. Để bảo đảm sức khỏe, sự an toàn cho người cách ly cũng như tránh lây nhiễm chéo, các cơ sở cách ly trên địa bàn, huyện đã thực hiện nghiêm hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Bác sĩ Nguyễn Thị Xuyên, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiền Hải cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin có 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn, Trung

tâm Y tế huyện đã báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện triển khai lực lượng giám sát, chỉ đạo các khu cách ly trên địa bàn huyện nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, bảo đảm không để lây nhiễm chéo, đặc biệt chú ý những người về từ vùng dịch như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh... Đến nay, 8 khu cách ly tập trung của huyện đã tổ chức cách ly cho trên 500 người theo quy định. Tại khu cách ly tập trung Trường Mầm non Nam Trung, các lực lượng làm nhiệm vụ luôn nỗ lực để tạo điều kiện tốt nhất

về vật chất, tinh thần cho người dân về từ vùng dịch thực hiện cách ly theo đúng thời gian quy định. Xã Nam Trung đã huy động cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là việc chủ động phòng ngừa, bảo đảm an ninh trật tự tại khu cách ly. Thiếu tá Bùi Công Định, Trưởng Công an xã Nam Trung cho biết: Sau khi nhận được thông báo tại khu cách ly Trường Mầm non Nam Trung với các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, xã đã triển khai phong tỏa, chặn các lối ra vào khu cách ly. Triển khai 2 tổ phản ứng nhanh là lực lượng công an, quân đội, y tế, đoàn thanh niên và kích hoạt 10 tổ phòng, chống dịch tại các thôn. Điểm cách ly tập trung được chuẩn bị cơ sở vật chất chu đáo, gồm: 150 bộ quần áo phòng dịch, khẩu trang, nước sát khuẩn, hóa chất khử khuẩn... Ngoài làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh còn bố trí đầy đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân, lương thực cấp dưỡng 3 bữa ăn/ngày cho các trường hợp cách ly. Đến thời điểm này, không chỉ có khu cách ly tại Trường Mầm non Nam Trung nâng cao mức độ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới mà 8 khu cách ly tập trung của huyện Tiền Hải

cũng đã chủ động công tác bảo đảm an ninh trật tự, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để tiếp nhận những trường hợp phải cách ly tập trung theo quy định. Tại khu cách ly Trường Mầm non Nam Thanh với các trường hợp đi từ vùng dịch về, nguy cơ lây nhiễm cao được bố trí các phòng riêng biệt, cách xa các phòng cách ly khác. Hàng ngày, 2 lần nhân viên y tế đến kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt các trường hợp cách ly; phun khử khuẩn các phòng ở. Bác sĩ Nguyễn Bang Kỳ, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nam Thanh cho biết: Nam Thanh là địa phương đầu tiên tại khu Nam của huyện triển khai khu cách ly để tiếp nhận người từ vùng dịch trở về địa phương. Khi tiếp nhận, người cách ly được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay, phun khử khuẩn đồ dùng cá nhân, lấy lời khai y tế đầy đủ. Hàng ngày bác sĩ đến các phòng thăm khám, kiểm tra sức khỏe, động viên để người cách ly không cảm thấy lo lắng, có tâm lý thoải mái, yên tâm trong thời gian theo dõi y tế. Ông Hoàng Việt Huy, Phó Chủ tịch huyện trực UBND huyện Tiền Hải cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, huyện đã thành lập 32 tổ công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của người dân, huyện chỉ đạo các địa phương quản lý chặt chẽ di biến động

nhân cư. Nâng cao vai trò của các tổ tự quản, giám sát chặt chẽ từng gia đình, khi có di biến động dân cư, nhất là những người từ vùng dịch về kịp thời báo cáo ban chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương. Ngoài ra, huyện thực hiện nghiêm các yêu cầu cách ly, phân vùng các trường hợp theo nhóm để quản lý, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo. Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền cho các gia đình vận động người thân đang làm ăn xa thực hiện chủ trương của Chính phủ theo tinh thần "ai ở đâu ở yên đó" và tuân thủ tốt các quy định phòng, chống dịch của chính quyền địa phương, thực hiện đúng cam kết đã ký trước đó. Vận động các tổ chức tôn giáo, các nhóm thiện nguyện tích cực tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Các địa phương chủ động cơ sở vật chất, bảo đảm đủ các điều kiện cách ly người dân từ vùng dịch về địa phương. Hiện nay, các cơ sở cách ly trên địa bàn huyện Tiền Hải đều bảo đảm cơ sở vật chất, các trang thiết bị sinh hoạt. Trong đó, các cơ sở cách ly tại trường mầm non đang tiếp nhận cách ly người dân về từ vùng dịch được lắp đặt camera an ninh giám sát quá trình hoạt động trong khu cách ly. Tuyên truyền người dân thực hiện tốt khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế, bảo đảm an toàn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY CƠ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19. Quyết định 2636/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. CÁC GIẢI PHÁP BẮT BUỘC THEO MỨC ĐỘ NGUY CƠ. NGUY CƠ RẤT CAO, NGUY CƠ CAO, NGUY CƠ, BÌNH THƯỜNG MÔI. NGUY CƠ RẤT CAO. Thực hiện các giải pháp như đối với mức "NGUY CƠ CAO". Thực hiện bổ sung các giải pháp sau: Áp dụng các hoạt động giãn cách xã hội trong vòng 14 ngày trên phạm vi toàn địa bàn. Dừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh trừ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thiết yếu. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thiết yếu được hoạt động bao gồm: Nhà máy, cơ sở sản xuất; công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu...); cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và hỗ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng ký, đăng ký giao dịch bảo đảm...), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ... Tổ chức lại sản xuất tại các khu công nghiệp đảm bảo công tác phòng chống dịch, không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa đặc biệt đối với các nhà máy, xí nghiệp lớn mang tính toàn cầu. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lao động sản xuất phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo quy định. Dừng hoạt động nhà máy, xí nghiệp, các hoạt động sản xuất, thu hoạch khi không đảm bảo an toàn. Dừng các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, giải trí, tôn giáo tín ngưỡng. Đảm bảo không quá 30 người, đảm cách ly không quá 20 người và phải được cơ quan y tế tại nơi tổ chức giám sát nghiêm ngặt. Không tập trung từ 3 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2m. Dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Xe công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly được hoạt động nhưng chỉ được đưa đón tại nơi chính quyền cho phép. Đường dây nóng Bộ Y tế: 19009095. TTXVN. https://infographic.vn

“Đồng hành cùng con là cả một hành trình bền bỉ”

Chị Bùi Thị Thúy, phường Trần Lâm (thành phố Thái Bình), mẹ của hai anh em Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Hoàng Lân - những học sinh nổi tiếng của Thái Bình với thành tích học tập xuất sắc ở môn Tiếng Anh bắt đầu cuộc đời chuyên nghiệp với chúng tôi như vậy. Hiện Hoàng Long đang du học tại Đức với học bổng toàn phần còn Hoàng Lân cũng không thua kém anh khi là thủ khoa đầu vào chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Thái Bình trong kỳ thi vừa qua. Những thành tích đáng ngưỡng mộ Từ bậc tiểu học, nhiều năm liền Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Hoàng Lân đã đạt giải tại các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia ở môn Tiếng Anh. Năm 2021, sau giải nhất môn Tiếng Anh kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, dù đã có thông báo được tuyển thẳng vào Trường THPT Khoa học giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhưng Hoàng Lân quyết định thử sức trong kỳ thi vào Trường THPT Chuyên Thái Bình. Thời điểm ôn tập gấp rút, Lân vẫn tự tin khẳng định khả năng tiếng Anh của mình qua việc xuất sắc đạt 7.5 IELTS. Tuy là học sinh 15 tuổi đầu tiên của Thái Bình đạt được thành tích này nhưng Lân

tự nhủ, sẽ trở lại với cuộc thi trong những năm THPT sắp tới với mục tiêu sẽ vượt qua số điểm 8.0 IELTS của anh trai. Hiện nay, trong thời điểm nghỉ ngơi sau kỳ thi quan trọng vào cấp THPT, Hoàng Lân vẫn tiếp tục say mê với việc công tác phiên dịch, viết bài luận bằng tiếng Anh và tìm kiếm học bổng, tự chuẩn bị hành trang tốt nhất cho mơ ước du học của em. Mẹ của Hoàng Long, Hoàng Lân chia sẻ: Trước đây khi các con còn nhỏ, việc con học môn gì, học như thế nào, bố mẹ còn có thể định hướng. Nhưng con càng lớn, bố mẹ chỉ có thể góp ý cho những quyết định trên bước đường học tập của con bởi với bản tính tự lập và tình yêu, niềm đam mê với môn Tiếng Anh, các con luôn có những cách làm sáng tạo để trau dồi tri thức và nâng cao trình độ của bản thân. Một kỷ niệm vui là trong thời điểm ôn tập gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi vào Trường THPT Chuyên Thái Bình, Hoàng Lân thường xuyên dành thời gian xem những kênh dạy nấu ăn nước ngoài. Khi đó mẹ chỉ nghĩ: Có lẽ con muốn ăn những món châu Âu mà chưa khi nào có dịp thử, đồng thời không muốn con quá căng thẳng bởi việc thi cử nên chị cũng để con được thoải mái. Tuy nhiên, mới đây trong một bài luận chia sẻ về việc làm thế nào

để tăng thêm vốn từ vựng, kỹ năng nghe - nói trong tiếng Anh, Lân đã viết về những trải nghiệm xem những kênh dạy nấu ăn nước ngoài đã cho em vốn từ vựng dồi dào và cách sử dụng ngôn ngữ linh hoạt như của những người bản xứ. Đồng thời, những chương trình như vậy cũng cho em thêm vốn tri thức về văn hóa và ẩm thực, vốn từ liệu quý cho việc đọc, hiểu và viết trong tiếng Anh. Phia sau thành công của con là biết bao cố gắng của mẹ Hai con có thành tích xuất sắc ở môn Tiếng Anh trong khi mẹ lại là giáo viên dạy môn Ngữ văn, chị Thúy chia sẻ: Không có thể mạnh ở lĩnh vực yêu thích của con nên thời gian đầu, việc tìm mua sách, tài liệu và học cùng con cũng khá vất vả. Nhưng tôi luôn có một quan điểm nhất quán, đó là giáo dục con bằng phương pháp nêu gương: Ví dụ khi muốn con làm việc nhà thì mẹ phải cùng làm việc nhà với con, khi muốn con học thì mẹ cũng cùng làm việc, cùng học. Nếu cứ ép con ngồi vào bàn học trong khi mẹ lại mãi miết chơi điện thoại hoặc đi chơi thì con sẽ thấy việc học cũng không quá quan trọng. Vì vậy, từ khi Hoàng Long, Hoàng Lân bắt đầu

học chữ, có bận mãi tới mấy, chị Thúy cũng dành thời gian mỗi buổi tối để cùng học với con. Thói quen được rèn dũa qua bao năm tháng nên đến giờ, dù đang nghỉ ngơi sau kỳ thi quan trọng vào cấp THPT, Hoàng Lân vẫn đều đặn ngồi vào bàn học lúc 20 giờ hàng ngày. Chị Thúy chia sẻ: Nhiều bậc phụ huynh có thói quen gửi con đến các trung tâm, lớp học với suy nghĩ con càng học ở nhiều nơi thì sẽ càng có thêm nhiều kiến thức. Nhưng bản thân tôi không nghĩ như vậy, bởi việc tiếp thu kiến thức phụ thuộc rất nhiều vào niềm đam mê, sự yêu thích của trẻ nhỏ và không phải con cứ ngồi vào bàn học là buổi học ấy sẽ đạt hiệu quả. Tôi xác định, điều đầu tiên và quan trọng nhất là nhân lên trong con tình yêu, nhiệt huyết với môn học; từ đó, con sẽ tìm ra rất nhiều cách để học tập hiệu quả. Trước đây, khi các con còn nhỏ, chị Thúy thường tìm mua những cuốn truyện tranh bằng tiếng Anh với sắc màu bắt mắt, nhiều hình minh họa và ít chữ để con có thể tự tìm hiểu. Con càng lớn, những cuốn truyện càng nhiều chữ hơn, việc đọc truyện bằng tiếng Anh cũng dần trở thành thói quen. Bên cạnh đó là việc tìm mua những chiếc đĩa CD, DVD với những bài hát tiếng Anh. Hiện nay, việc này thuận lợi hơn trước đây rất nhiều bởi đã có những kênh dành cho thiếu nhi hoặc thanh thiếu niên bằng tiếng Anh hoặc các phụ huynh cũng có thể tìm kiếm bài hát trên Youtube. Hoàng Lân đã thuộc khá nhiều bài hát tiếng Anh trước khi bắt đầu vào lớp một, đó là điều thuận lợi không nhỏ để phát triển tình yêu với tiếng Anh của mình. Với thành tích đáng tự hào ở môn Tiếng Anh nhưng Hoàng Lân vẫn là cậu học trò cần mẫn và khiêm nhường. Em mong muốn một ngày nào đó, tình yêu với môn học này sẽ chấp cánh cho ước mơ du học, để sau này em có thể trở về cống hiến cho ngành Giáo dục Việt Nam.



Những ngày hè là khoảng thời gian yêu thích của Hoàng Lân để ôn luyện các kỹ năng trong môn Tiếng Anh.

Lan tỏa phong trào làng quê không rác thải

Từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn Thái Bình đã có nhiều đổi thay, ý thức bảo vệ môi trường của người dân được nâng cao. Nhờ đó, bức tranh làng quê từng ngày bừng sáng với diện mạo khang trang, môi trường sống ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.



Đường hoa xã Vũ Đoài (Vũ Thư). Ảnh tư liệu

Hung Hà là một trong những huyện sớm chủ trương xây dựng phong trào không rác thải. Vì vậy, việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn luôn được huyện chỉ đạo quyết liệt, từng bước đưa công tác vệ sinh môi trường đi vào nền nếp. Hiện nay, 100% xã, thị trấn đều có tổ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, trong đó trên 20 xã, thị trấn xử lý rác thải sinh hoạt bằng lò đốt, còn lại xử lý bằng phương pháp chôn lấp với tần suất thu gom 2 - 3 lần/tuần, bảo đảm thu gom 95% lượng rác thải phát sinh trên địa bàn. Xã Minh Khai là một trong những địa phương đi đầu trong phong trào thu gom rác thải của huyện Hưng Hà, nhờ đó đường làng, ngõ xóm luôn sạch đẹp, môi trường sống ngày càng trong lành. Để

có được kết quả đó, hàng năm, công tác thu gom, xử lý rác thải luôn được địa phương quan tâm và triển khai có hiệu quả. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp kinh phí để thành lập các tổ thu gom rác thải theo cơ chế tự cân đối thu chi. Đài Truyền thanh xã thường xuyên tuyên truyền về nếp sống hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường (BVMT) ngay từ gia đình đến các ngõ xóm. Qua đó nâng cao nhận thức về BVMT của nhân dân, từng bước hạn chế tình trạng vứt rác thải tràn lan. Đồng thời, xã đã gắn việc thực hiện tiêu chí BVMT với việc đánh giá, phân loại khu xóm văn hóa, gia đình văn hóa; đưa BVMT vào nội dung hương ước, quy ước. Chú trọng giải tỏa các tụ điểm rác thải không đúng nơi quy định, thực hiện trồng cây xanh,

khôi thông cống rãnh tiêu thoát nước thải nhằm làm sạch môi trường. Trên 95% hộ dân tự nguyện đăng ký nộp tiền dịch vụ thu gom rác. Các tổ thu gom rác thải hoạt động hiệu quả, với tần suất 3 buổi/tuần. 100% lượng rác do các tổ thu gom vận chuyển về khu xử lý rác thải tập trung đã được phân loại, đốt trong ngày, không để tồn đọng rác qua ngày, tỷ lệ đốt đạt trên 80%, còn lại chôn lấp. Để chung tay giữ gìn và BVMT nông thôn, góp phần ngày càng hoàn thiện hơn tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các đoàn thể tại các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đem lại hiệu quả rõ rệt. Trong đó, ấn tượng nhất là phong trào trồng hoa ở đường làng, ngõ xóm, tạo

về đẹp cho làng quê. Từ đó đã nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, không vứt rác bừa bãi. Hưởng ứng phong trào "Lấy cái đẹp dẹp cái bẩn", phụ nữ xã Vũ Đoài (Vũ Thư) không chỉ duy trì những tuyến đường hoa đã trồng mà thường xuyên nhân rộng mô hình trồng hoa hai bên đường làng, các ngõ xóm và nơi công cộng. Chị Nguyễn Thị Minh Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết: Trước đây, nhiều người dân hay vứt rác thải sinh hoạt bừa bãi ra bờ mương, khu vực đường vắng khiến môi trường ô nhiễm. Với sự chung tay của chính quyền và hội viên phụ nữ, nhiều tuyến đường hoa đã hình thành. Từ ngày con đường hoa này và nhiều đường hoa khác ra đời, không còn cảnh vứt rác bừa bãi, làng quê tươi đẹp hơn, ý thức BVMT của người dân cũng được nâng cao. Bà Trần Thị Lan, thôn 9, xã Vũ Đoài chia sẻ: Dù bận công việc đến đâu nhưng khi có thông báo đi dọn cỏ, trồng hoa tôi đều tham gia ngay. Nhiều ngày chưa đến lịch nhưng tôi vẫn ra chăm sóc hoa. Các cháu thanh thiếu niên trong thôn thấy người lớn làm đẹp thôn xóm cũng xắn tay vào làm. Bây giờ đường làng, ngõ xóm đã thay đổi rất nhiều, đi đâu cũng thấy hoa nở rực rỡ. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp với các đoàn thể duy trì tốt ngày trồng vệ sinh môi trường 24 hàng tháng. Vào ngày này, cán bộ, hội viên, đoàn viên các đoàn thể lại tự giác tham gia phát quang bụi rậm, vệ sinh và thu gom rác trên những tuyến đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng. Có thể thấy, trong thời gian qua phong trào làng quê không rác thải đã và đang được các địa phương trong tỉnh thực hiện khá tốt, đạt được kết quả rõ rệt. Công tác vệ sinh môi trường nói chung, việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt nói riêng trên địa bàn toàn tỉnh đã đi vào nền nếp, từng bước hướng tới môi trường nông thôn không rác thải.